

“จับใหญ่ทูลจริตเอนฯเจอโพยเงินลงชั้น 10 ล้าน รวบพออ. หลักฐานคามือ ทำสัญญาจ่ายล่วงหน้า

5 %,” ไทยรัฐ. 7 เมษายน 2540.



งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จับใหญ่ทูลจริตเอนฯ เจอโพย เงินลงชั้น 10 ล้าน

รวบพออ.หลักฐานคามือ ทำสัญญาจ่ายล่วงหน้า 5% จับตัวการใหญ่ขบวนการทูลจริตรับจ้างสอบ เอนทรานซ์สนามสอบ มรส. เป็นผู้นำอาชญากร ค้นได้หลักฐานเอกสารเพียบ ☆ มีต่อหน้า 17

จับใหญ่

☆ ต่อจากหน้า 1

ระบอบเงินจะได้อ่านผู้เข้าสอบ 80 คน จะต้องจ่ายให้รวม
กันแล้วเกือบ 10 ล้านบาท ทำให้เกิดปัญหาการเรียกรับ
หลังสอบคิด ด้วยกาว่าทำสัญญาจ่ายล่วงหน้าไว้ ทุกท่านจ่าย
ล่วงหน้าไว้แค่ 5 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่คาดว่าจะจ่าย
กันแล้วค่าจ้างสอบแต่ละคนจะคิดรวมเงินแล้วน่าจะไปได้
กันแล้ว 6 หมื่นบาท แต่ในกรณีนี้สัญญาว่าจ้างสอบ
ฉบับใหม่ ใช้วิธีคิดแบบเหมาจ่ายให้รวมแล้ว 10 ล้าน
ซึ่งเมื่อรับจ้างสอบแล้ว 20 คน ในหัวขบวนไปไล่เบียด
ไล่กันจนกว่า และขบวนการทูลจริตมีวิญญูอยู่ใน ร.ร.
กวลวิชา ใน กทม. นี้กว่าหมื่นสอบ มรส. เป็นที่ยอมรับ
กันไปทุกจังหวัด

จากการจับกุมขบวนการทูลจริตเข้าสอบแทนใน
การสอบเข้าในสนามสอบสนามกวดวิชาชั้นมัธยม ปลาย
หรือ มรส. มี น.ส.อวีวีรัตน์ แสงภัก อายุ 22 ปี นิสิตชั้น
สาวกวดวิชาชั้นมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 10
แทน น.ส.เดือนเพ็ญ เทพตานแสง ในวิชาเคมีในสาย
วิทยาศาสตร์ ซึ่ง น.ส.อวีวีรัตน์เคยถูกจับกุมได้ แต่
ถึงก่อนจะรับมาเป็นมือรับจ้างสอบได้รับการติดต่อจาก
นายเอกไม้มหาบดินทร์อยู่ จ.อุดรธานี ในราคา 15,000
บาท ถ้าสอบไม่ติดจะได้เงินเพียง 3,000 บาท ส่วนอีก
ที่สนามสอบ ร.ร.ผดุงนารี ใน 5 สนามสอบในหัวขบวน
มหาวิทยาลัยเช่นกัน เจ้าหน้าที่ความคุมบริเวณสอบ
สามารถจับกุม จ.อ.สุชาติ กะบุษยชัย กับ จ.อ.กสิศักดิ์
สมบัติคำ ทหารเวรถึงกักตัวหรือทหารชั้นยศ มีที่ลี้
อยู่ที่บ้านกวนมา กทม. ขณะกำลังร่วมหัวจมท้าย
ออกข้อสอบ โดยวิธีการปิดคีย์เวิร์ดคอมพิวเตอร์ใช้รหัสไป
จังหวัดตามพื้นที่และพื้นที่ให้กับผู้ที่เข้าสอบ ซึ่งล
การสอบสวนในวาระต่อมาพบว่าขบวนการทูลจริต
นี้มีผู้นำในผู้เดินทางมาจาก กทม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อคืนที่ 5 เม.ย.
การป้องกันการกระทำทุจริตในการสอบเอนทรานซ์ก
คมเป็นไปด้วยความระมัดระวังและเข้มงวดของคณะกรรมการ
ควบคุมการสอบ ซึ่งในวันดังกล่าวนายสุทธิพงษ์ นน
สุวรรณ ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการของปลอตภัย
และโอดกการทุจริต มรส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ได้ร่วมกับ ร.ต.อ.มงคล ไทวัลย์ รอง สวส.ส.อ.เมือง
มหาสารคาม กระจายกำลังไปตรวจแถว รศ. มจร. สนาม
สอบหัวไร่ 6 สนามสอบ

ขณะที่มีขบวนรถ 16.30 น. คณะของเจ้าหน้าที่
ตรวจไปจับกุมหัวหน้าขบวนการแล้วมาศาลศาลความ
ได้พบชายผู้หนึ่งมีชื่อพิรุณอยู่ในที่นั้นขณะจับกุมไปอับ
นิตสันต์ เดิมมี ดินมีราคาชั้น เบี้ยเดือน 9 9-9743 กทม.
เจออยู่ข้างอาคารที่กล่าวมา ชายดังกล่าวเมื่อเห็น
เจ้าหน้าที่มีอาวุธปืนหรือมีอาวุธจะถอยกลับรถกลับ
แล้วผู้สื่อข่าวได้ไล่ตามจับกุมไว้ที่อาคารกวดวิชา
กวดวิชา ไร่แก้วไปสอบสวน พบว่าชายผู้นั้นชื่อพิรุณ
อายุ 30 ปี อยู่เลขที่ 10/10 ถนนวิเศษเมืองมหาสารคาม
มีทะเบียนรถ 2/99 หมายเลข 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2
เป็นนายช่างยนต์อยู่ที่ ร.ร.กวลวิชา B.E.N.P. เชียงแต
ตัวผู้ถูกจับ มี/142 หมายเลขสถานี ขอบเขตโดย
60 เขตบางเขน กทม.

ส่วนหลักฐานที่ค้นได้ในรถเจ้าหน้าที่พบว่า มี
เงินสดรับ-จ่ายเงิน ถัดมาในตู้ของพิรุณมีเอกสารรายชื่อ
เป็นจำนวนถึง 9,000,000 บาท มีใบรับ 80 คน โดย
มีเงินต่อหน้าผู้ถูกจับกุมไว้ไปเป็นรายวัน ถือว่าไม่ผิด
มีการติดตัวกับมือถือ ขบวนการสอบเอนทรานซ์ได้แล้ว แต่
ได้มีรางวัล 5 ล้านที่ไป 6 แสนบาท ขบวนการนี้คิด
จำนวน 120,000 บาท นอกจากนั้น ยังมีหลักฐานการส่ง
มือรับจ้างเข้าสอบ ให้ใช้วิธีการจดจำหรือพยายามหา
ทางนำข้อสอบออกมามีวิธีใดวิธีหนึ่งให้ได้ก่อนหมด
เวลาสอบ 1 ชม. เพื่อเข้ามาส่งสัญญาและข้อสอบที่
เปลี่ยนจากไปใช้เปลี่ยนแล้วหรือวงเวียนหรือใช้ซ้ำเป็น
ให้โดยผู้ถือข้อสอบคนที่ให้สัญญาแล้ว ถ้าได้เสีย
หมายรับจำ น. ส.อ.วิเศษ เทพตานแสง ข. หรือได้เสีย
สัญญาแล้ว มรส. จะแจกแจงความผิดข้อ ค. และเลิก
สัญญาแล้วมีเงินช่วยเหลือ นายพิรุณ ง.

การสอบสวนของเจ้าหน้าที่ยังทราบถึงมือรับจ้าง
เข้าสอบ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ
เฉพาะที่เป็นชายจะไขว่คว้า ทำกันหรือจะได้อีกเงินค่า
จ้างสอบแทนในอัตราที่ค่อนข้างสูงราวละ 15,000 บาท
ส่วนนักศึกษาอื่นๆ มี เช่น กวดวิชาจากสถาบันเอนทรานซ์
เข้าเรียนในคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร 4 ปี เกือบผู้
สมัครเข้าสอบคนละ 100,000 บาท บัญชีทำบัตร
ตัวเลขคนละ 80,000 บาท ทำบัตร 4 4 4 4 4 4
คนละ 120,000 บาท และคณะแพทย์ วิชา วิชา
คนละ 120,000 บาท อย่างไรก็ตาม หัวหน้าอาชญากร
วิชาปริญญาตรีไม่มีเรื่องอะไรด้วยจึงนับถือหลักฐานที่
เจ้าหน้าที่ค้นพบ และกล่าวจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้า
ตรวจที่อาคารกวดวิชาที่ บ้านถนนกวดวิชา 100 ลาด
อ.เมืองมหาสารคาม ที่ทราบมาว่าเป็นแหล่งที่ของ
บรรดามือรับจ้างสอบ ปรากฏว่านักศึกษารับจ้างสอบที่
เจ้าหน้าที่ทราบว่ามีอยู่ประมาณ 26 คน เกิดมีการไหว้ว
หน้ากันแล้วมีไปหมดแล้ว

ในขณะเดียวกัน นายพิรุณ สิริชนะ ปลัดทรร
บวงเวียนได้ให้สัมภาษณ์ว่า การทุจริตในส่วนนี้
ถ้าไม่มีการควบคุม แต่ในทางจังหวัดเฉพาะที่สนาม
มรส. ได้มีรายงานจากเจ้าหน้าที่ป้องกันปราบปราม
การทุจริต ได้มีผู้ที่ยอมรับเข้าสอบแทนในอีกใน
ช่วงของการสอบวิชาสังคมศึกษา ก. ข. ซึ่งเจ้าหน้าที่
รายงานว่า พล.ต.อ.วิเศษ เทพตานแสง และด้วย
วิธีการวงเวียนหรือวงเวียนหรือใช้ซ้ำ และด้วยการส่งสัญญา
ด้วยวิธีหรือวิธีอื่น ผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมได้สารภาพ
ว่าได้เข้าไปสอบและจดจำข้อสอบแทนตนเอง มีผู้
ที่เป็นผู้ถือข้อสอบประมาณ 80 คน ถือว่ารับจ้าง
รับตัวการทุจริตกระทำกันเป็นขบวนการอยู่ใน ร.ร.
กวลวิชาใน กทม. ส่วนที่สนามสอบ มรส. ที่จับกุม
ทุจริตได้นี้ อาจจะเป็นเพราะผู้ทุจริตคิดว่าสนามสอบ
แล้วแล้วเป็นสนามสอบที่ได้ไปไม่แต่คือการทุจริต
เป็นได้ ส่วนที่จับกุมบน เรขาคณิต มรส. ส่วนนี้
โดยข้อสอบได้ไปในเพราะข้อสอบที่ว่าโดย ทหาร
นั้น ไม่มีแน่นอน เป็นการได้ข้อสอบที่ทราบ เพราะ
มีการคุมเข้มตั้งแต่ขั้นตอนการพิมพ์ บรรจุ และการ
จัดส่งจนถึงสนามสอบ